



รร. สาธิต มร.ลพ. จัดกิจกรรม Sports Day กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 6



อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กีฬาสีสัมพันธ์” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีครูสุสุทธิลักษณ์ กันต๊ะมา ครูวิชาวพลศึกษา กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบเหรียญรางวัลและให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาอันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพละทานามัยสมบูรณ์ การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แสดงออกในทางที่ถูกต้อ และได้ตระหนักถึงความสามัคคีของหมู่คณะ การนำทักษะทางด้านกีฬามาใช้และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎ กติกา ตลอดจนให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันกีฬาคือ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา โดยการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะสีทั้งสิ้น 5 คณะคือ สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีชมพู และสีเขียว มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 15 ชนิด ได้แก่ แบดมินตัน บาสเกตบอล กระโดดเชือกสามัคคี เต้บอลเข้าใกล้ โยนโบว์ลิ่ง วิ่งทางตรง วิ่งผลัดทางตรง วิ่งข้ามรั้ว วิ่งเก็บลูกบอล ตักไข่ ฮูลาฮูปสามัคคี กินวิบาก ติวกล้อ ซี่ม้าส่งเมือง และชักเย่อ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดและสามารถรับชมย้อนหลังได้ ผ่าน Facebook Fanpage : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





มร.ลป. จัดโครงการอบรมก่อร่างสร้างผู้ประเมิน ฯ AUN - QA



ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมก่อร่างสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN - QA เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมโอฟารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฟาร โรจน์ศิริถุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดโครงการในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ฯ AUN - QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 7 Steps การนำแนวคิด OBE มาใช้ในการบริหารหลักสูตร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพ การศึกษา ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN - QA Version 4 เพื่อเป็นผู้ประเมินภายใน (Internal AUN - QA Assessor) ร่วมกับมีวิทยากรโดย ผศ.ดร.ทฤทัย ไทยสุชาติ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรณัฐ คฤหานนท์ และ ผศ.ชญลักษณ์ งามขำ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการช่วยฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก SAR Criterion 1 - 8 โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

มร.ลป. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดชั้น 4 โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมการประชุมในฐานะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)





มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐาน



เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผศ.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐาน ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การอบรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการตลาดสมัยใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปสู่การขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยได้รับเกียรติจาก คุณเดวีโรจน์ธน ประเทืองบริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเล่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิแพทย์แผนไทยด้านแปรรูปสมุนไพรจังหวัดลำปาง นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดลำปาง และรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐาน โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และผู้สนใจจำนวนกว่า 50 คน

มร.ลป. ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนธันวาคม 2566

รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ อ.ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนธันวาคม 2566 ณ ลำปาง รีสอร์ท โดยนายชานาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้

ในการร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง ได้ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวงาน “ประเพณีปอยตางข้าวหอมต๋อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2567 ณ วัดไชยมงคล หรือ วัดจองคา ภายในงานได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวบนเส้นทางวัดศิลปะพม่า - ไทใหญ่เมืองลำปางด้วยรถราง และมีนิทรรศการภาพถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลำปาง คนพม่า - ไทใหญ่ในเมืองลำปาง ธรณีวิทยา (Geopark) ลำปาง และยังมีกิจกรรมการถ่ายภาพมุม Vogue วัดไชยมงคล (จองคา) ให้ผู้ชมงานร่วมสนุกด้วย

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เรื่อง “การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยตางข้าวหอมต๋อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม” โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้ วิทยาลัย “ธัชภูมิ” ในกรอบสถาบันความรู้เพื่อจัดการทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital Management Institute) เป็นการฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่คู่ขนานกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยกระบวนการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมดำเนินการกับจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม





มร.ลป. ร่วมต้อนรับ รองเลขาธิการ สปสช. ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักศึกษา



อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นายแพทย์พนรัตน์ วัชรจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และคณะสื่อมวลชน ในการตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก กับนักศึกษา พร้อมทั้งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้ทางสื่อมวลชนส่วนกลางได้สัมภาษณ์รองเลขาธิการ สปสช. เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก และการสัมภาษณ์นักศึกษา ผู้รับการฉีดวัคซีนในด้านความสนใจและการเห็นความสำคัญของการรับวัคซีน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เชิญชวนและประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนในระบบออนไลน์ โดยมีบริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม และวันที่ 25 ธันวาคม 2566 รวมผู้รับวัคซีนกว่า 549 คน

สาขาวิชานิติศาสตร์ มร.ลป. เข้าร่วม "โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน"



เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.มณีนรัตน์ จันทน์หนิ้ว ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.จาดรนต์ วรรณนวล อ.อัศจร บุปผาจำเริญ ผศ.เกียรติสุดา โสตามรรค รศ.พุกษา เครือแสง และ ผศ.ฐาปณี ชุมพลวงศ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ และนักศึกษสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน" ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตลอดจนขั้นตอนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายตีตณภพ แซ่ก้ง เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ นายอัศรยศ รักชลีชิต นิตกร และคณะเจ้าหน้าที่จากศาลจังหวัดลำปาง บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักศึกษสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก"



เมื่อวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.นิตยา มุลปิณใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก" ณ บ้านปางแล้ง ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากให้พ้นขีดความยากจน ส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน พร้อมทั้งบูรณาการรายวิชาแลปให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ / นวัตกรรม / งานวิชาการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมสำรวจรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์แผนธุรกิจชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมดำเนินโครงการกว่า 50 ครัวเรือน ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง (บริเวณสระน้ำสาธารณะในชุมชน สระห้วยโจ้) และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านปางแล้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายเกริกกฤษณ์ ศรีวิทยา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงานจากสำนักงานประมงอำเภอเสริมงาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ชี้แนะแนวทาง และร่วมวางแผนการเลี้ยงปลาของสมาชิกกลุ่มอีกด้วย

มร.ลป. ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พิจารณาแผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีดำเนินงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พิจารณาแผนป้องกันแก้ไขปัญหไฟป่าหมอกควัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาลีัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน พื้นที่ริมทาง และการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่างๆ และพิจารณา (ร่าง) แผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควัน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี พ.ศ.2567 พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหากเกิดสถานการณ์ขึ้น





คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2567

รับสมัคร สาขาวิทยาการจัดการ

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา

- ☑ ม.6 หรือ ปวช.
- ☑ ปวส. (เทียบโอนรายวิชา)

สาขาวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 1/2567

ค่าเทอมภาคเรียน: 7,500 บาท

สมัครออนไลน์

บัดนี้ถึง 10 พ.ค. 2567

กรอกใบสมัครยื่นพร้อมนำทางระบบพร้อมพิมพ์ใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร พร้อมนำส่งด้วยตนเองได้ ณ ห้อง 3623 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.หญิง ☎ 090-9197442 (ในวันเวลาราชการ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัคร

- ☑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สปศ.)
- ☑ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- ☑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บัดนี้ถึง 24 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

รายงานตัวนักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคาร 4

ศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้เครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley BCG

เพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย มูลค่าสูงบนฐาน

ทรัพยากรภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มข้อเสนอ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่วันที่ - 31 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 17:00 น.

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ติดต่อสอบถาม (ในวันราชการ)

ผศ.ดร.สรวดี : 084-041-7747, น้อยจร : 083-034-8341

หรือ E-mail : rainlpru@gmail.com

ใส่หน้ากากตลอดเวลา

เว้นระยะห่าง

หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิด

ล้างมือบ่อยๆ

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

#เลิกสูบลดเสี่ยง

31 พฤษภาคม 2563 วันงดสูบบุหรี่โลก

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy

"ง้อให้ จดรับ"

ขอเชิญร่วมเข้าบูชาวัตถุมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เนื้อนวโลหะ ราคา **500** บาท

เนื้อทองแดง ราคา **200** บาท

เข้าบูชาวัตถุมงคลได้ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- สอบถามรายละเอียดได้ที่ 054237399 ต่อ 6701-2 ในวันและเวลาราชการ
- ชำระเงินผ่านเลขที่บัญชี 024-1-89972-2 ธนาคารกรุงศรี
- ติดต่อทาง LINE หรือ E-mail: culture@lpru.ac.th หรือช่องทาง Line

กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยระบบกระดาษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	จุดลงทะเบียน	ณ ห้องประชุมบัวดวง
ทดสอบด้วยระบบกระดาษ	จุดตรวจสอบรายชื่อ	ณ ลานอนุเบกประสงค์ราชพฤกษ์
อาคารสอบ	อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์	อาคารสอบ
		อาคาร 7 และอาคาร 52 คณะศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฝั่งคณะมนุษยฯ)

ขอเชิญ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ร่วมงาน **งานแข่งขันกีฬา**

เชื่อมสัมพันธ์บุคลากร

และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ 2567

27 ธันวาคม 2566

เวลา 14.00 น.

ร่วมการแข่งขันกีฬาหลากหลาย ณ โรงแรมเมษายน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เวลา 18.00 น.

รับประทานอาหารร่วมกัน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บุคลากรท่านใดไปราชการในวันดังกล่าว ยังสามารถ**รับรางวัลใหญ่**ภายในงานได้

เพียงส่งคำสั่งไปราชการมาซึ่งงานประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ก่อนเวลา 16.00 น.